



- ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order)
 รายการพัสดุที่สั่งซื้อ/จ้าง ตามหนังสือสั่งซื้อ/จ้างเลขที่
 (Ref. to purchasing notice)

เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order No.): 3002401339
 วันออกใบสั่งซื้อ/จ้าง(Release Date): 09 เม.ย 2567
 เลขที่สัญญา(Your Ref.):
 เลขที่สัญญาดังหน้า(Contract No.):
 สกุลเงิน(Currency): THB

เลขที่จัดซื้อ/จ้าง(CollectiveNo.):
 หน่วยงานจัดซื้อ/จ้าง(Purchasing Group): E14 กฟอ.ตผ.
 ที่อยู่(Pur. group address): 156 ม.1 ถ.ตระการพิษผล-ชมราฐ ต.คำเจริญอ.ตระการพิษผล จ.อุบลราชธานี 34130
 ถึง (Vendor's name): บริษัท เอร่าวินสายไฟเคเบิล จำกัด

ที่อยู่(Vendor's address):
 57 -
 ถ.เศรษฐกิจ 1
 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน
 จ.สมุทรสาคร 74110

หมายเหตุ(ส่วนหัว) (Header text):
 ส่งมอบ ณ คลังพัสดุอุบลราชธานี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองอุบลราชธานี โทร.045-312747 ใช้งาน 02.2 กฟส.ตผ. - กฟส.ขร.

ลำดับ (Item)	รหัสพัสดุ (Material No.)	จำนวน (Qty)	ราคาต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Unit Price Exclude VAT)	ราคารวม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Amount Exclude VAT)
1	1-02-007-0000 CABLE,AL,750 V,25 SQ.MM. TIS.293	9,000.000 เมตร	25.50	229,500.00
มูลค่ารวม(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Total Exclude VAT)				229,500.00
ส่วนลด(Discount)				0.00
มูลค่ารวมหลังหักส่วนลด(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Net Total Exclude VAT)				229,500.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)				16,065.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Grand Total Include VAT)				245,565.00

(สองแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

ผู้ซื้อ/จ้าง(Purchaser)
 (นายวิเชียร เจริญศรี)
 ตำแหน่ง(Position) ผจก.กฟส.ตผ.
 วันที่(Date) - 9 เม.ย. 2567

ผู้สั่งซื้อ/จ้าง(Authorizer)
 (นายวิเชียร เจริญศรี)
 ตำแหน่ง(Position) ผจก.กฟส.ตผ.
 วันที่(Date) - 9 เม.ย. 2567

สถานที่ส่งมอบ(Delivery location)

หมายเหตุ เงื่อนไขการประกอบการสั่งซื้อ/จ้างเป็นไปตามข้อตกลงหรือรายละเอียดแนบ(ถ้ามี)



Wol

เงื่อนไขประกอบการสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

1. ผู้ขายต้องส่งมอบบริการตามจำนวน ชนิด ขนาด และราคา ซึ่งปรากฏอยู่ในใบสั่งซื้อนี้พร้อมด้วย สำเนาใบส่งของ 4 ฉบับ ให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตระการพืชผล (สาขาที่ 128) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099400165501 เลขที่ 156 หมู่ 1 ถ.ตระการ-เขมราฐ ต.คำเจริญ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันรับใบสั่งซื้อ

1.1 สถานที่จัดส่ง จัดส่ง ณ คลังพัสดุอุบลราชธานี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองอุบลราชธานี

2. ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดรับส่งมอบบริการเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ซื้อ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ โดยให้นำส่งด้วยตนเอง เพื่อที่จะได้กำหนดนัดวันส่งมอบและตรวจรับต่อไป และผู้ขายจะต้องส่งมอบบริการที่แล้วเสร็จภายในระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น.ของวันที่ส่งมอบด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าวในวรรคแรก หรือกรรมการตรวจรับไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในวันนั้น หากผู้ขายจะฝากของไว้เพื่อรอการตรวจรับ ผู้ขายจะต้องยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญหายของบริการที่ฝากไว้ทั้งสิ้น

3. เมื่อผู้ขายส่งมอบบริการถูกต้องเรียบร้อยแล้วให้นำส่งต้นฉบับใบส่งของพร้อมกับต้นฉบับใบแจ้งหนี้และสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ แนบมาพร้อมกับใบสั่งซื้อนี้ ที่แผนกตรวจจ่าย กองการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานที่ซื้อ

4. หากผู้ขายไม่ส่งมอบบริการตามกำหนดเวลาในข้อ 1. ผู้ขายยอมให้ปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาบริการ ที่ส่งล่าช้าจนกว่าจะส่งมอบบริการครบถ้วนถูกต้อง

5. ในกรณีที่ผู้ขายผิดเงื่อนไขประกอบใบสั่งซื้อข้อใดข้อหนึ่ง หรือผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่มีทางที่จะส่งมอบบริการตามใบสั่งซื้อนี้ได้ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะบอกเลิกการสั่งซื้อโดยผู้ขายยอมให้ปรับในอัตราร้อยละ 5 ของราคาบริการที่บอกเลิก หรือยอมให้เรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย ทั้งนี้ สุดแล้วแต่ผู้ซื้อจะเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามแต่จะเห็นสมควร

6. ในกรณีที่ผู้ซื้อได้รับบริการที่ส่งไม่ถูกต้องตามใบสั่งซื้อไว้ใช้งาน ผู้ซื้อจะคิดค่า Penalty 5% ของราคาบริการที่ส่งไม่ถูกต้องตามใบสั่งซื้อ และผู้ขายยังต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขประกอบการสั่งซื้อทุกประการ

7. ผู้ขายรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของบริการตามใบสั่งซื้อเป็นเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับมอบ โดยให้นับวันรับมอบเป็นวันเริ่มต้นและภายในกำหนดเวลาดังกล่าวหากบริการตามใบสั่งซื้อนี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องมารับไปซ่อมแซมหรือแก้ไขสิ่งบกพร่องให้เสร็จสิ้นและส่งคืนแก่ผู้ซื้อหรือนำมาเปลี่ยนให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ และหากความบกพร่องดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายหรืออุบัติเหตุใด ๆ ขึ้นแล้ว ผู้ขายยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

ถ้าผู้ขายไม่มารับบริการที่บกพร่องภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ ผู้ซื้อมีสิทธิ์แก้ไขเองหรือจ้างผู้อื่นดำเนินการแทน โดยผู้ขายเป็นออกค่าใช้จ่าย และต้องชำระให้ครบถ้วนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ ถ้าชำระล่าช้ากว่ากำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะต้องชำระดอกเบี้ยร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี ของจำนวนเงินที่ยังชำระไม่ครบจนกว่าจะชำระครบถ้วน

ถ้าผู้ขายรับบริการไปแก้ไขแล้วส่งคืนเกินกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง (30 วัน) ผู้ขายยอมขยายกำหนดเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องตามวรรคหนึ่ง เท่ากับจำนวนวันที่เกินไปจาก 30 (สามสิบ) วันดังกล่าวทั้งนี้ โดยนับต่อจากวันครบกำหนดเวลารับประกันเดิม หรือนับต่อจากวันส่งมอบบริการที่แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่กรณีและยอมให้ผู้ซื้อปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.04109 (ศูนย์จุดศูนย์สี่หนึ่งศูนย์เก้า) ของราคาบริการที่แก้ไขเกินกำหนด

ถ้าผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่มีทางแก้ไขให้เสร็จได้ภายใน 180 (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วัน ผู้ซื้อมีสิทธิรับบริการกลับคืนมาเพื่อแก้ไขเองหรือจ้างผู้อื่นดำเนินการแทนโดยผู้ขายยอมออกค่าใช้จ่ายในการซ่อมและค่าขนส่ง และต้องชำระให้ครบถ้วนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ ถ้าชำระล่าช้ากว่ากำหนดเวลาดังกล่าวผู้ขายจะต้องชำระดอกเบี้ยให้ร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี ของจำนวนเงินที่ยังชำระไม่ครบจนกว่าจะชำระครบถ้วน

8. ระยะเวลาประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี

9. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

10. ห้ามผู้ขาย โอนสิทธิเรียกร้องการรับเงิน ตามการซื้อครั้งนี้ให้กับบุคคลภายนอก

